

## Sa mga mga Mag-aaral na Nag-aaral sa Abroad,

Magandang araw! Kami ang Tanggapan ng Pampasukan ng Osaka Health and Welfare College.

Naghahanda kami ng impormasyon tungkol sa matrikula, suporta para sa matrikula, mga kinakailangang kwalipikasyon, at pagsusulit sa mga mag-aaral na nag-aaral sa abroad upang magbigay ng malinaw na impormasyon sa mga wika ng iba't ibang bansa.

< Matrikula >

Tên khoa học		Học phí nhập học	Học phí hàng năm	Phí thực hành	Tài liệu giảng dạy	Phí cơ sở và trang thiết bị	Tổng cộng
Khoa Chăm sóc và Phúc lợi	Năm 1	100,000Yen	750,000Yen	100,000Yen	75,000Yen	100,000Yen	1,125,000Yen
	Năm 2		750,000Yen	100,000Yen	75,000Yen	100,000Yen	1,025,000Yen

◆ Sa unang taon, magkaiba-iba ang mga halaga depende sa bawat kurso, ngunit pangkaraniwan ay kailangan ng mga halagang mula 200,000 yen hanggang 250,000 yen para sa mga gastos tulad ng mga libro, uniporme, sapatos, mga damit pang-ehersisyo, bayad para sa alumni association, bayad para sa mga reyunyon, at gastos para sa pangangalaga ng kalusugan.

◆ Sa ikalawang taon pataas, kailangan ng mga halagang mula 100,000 yen hanggang 150,000 yen para sa mga gastos tulad ng mga libro, bayad para sa alumni association, at gastos para sa pangangalaga ng kalusugan. [Paalala]

● Ang mga gastos para sa mga libro at bayad para sa pagsusuri ng mga lisensya ay ibinabayad sa dulo ng taon at ibinabalik pagkatapos ng pagtatapos. ※ Maari rin magbayad ng matrikula sa mga pa-installment. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

< Sistema ng Suporta para sa Matrikula >

• Programang Pautang para sa Pondo ng Pag-aaral ng mga Care Welfare Practitioner Ito ay isang programa kung saan ang mga nais maging Care Welfare Practitioner (sa mga lugar tulad ng Osaka at Hyogo) ay makakakuha ng pondo ng pag-aaral nang walang interes. Kapag nakapagtapos sa aming paaralan, ang mga mag-aaral na ito ay nagtatrabaho bilang Care Welfare Practitioner sa mga pasilidad ng kagalingan sa loob ng Osaka Prefecture at iba pa at pagkatapos ng limang taon ay maring makakuha ng pondo sa kanilang pag-aaral. May limitasyon na 1.2 milyong yen sa loob ng dalawang taon. ※ Kinakailangan ang aplikasyon pagkatapos ng pag-aaral, at kinakailangan ang isang guarantor (guarantor) para sa mga taong nagtitinda sa Japan.

• Sistema ng Scholarship ng mga Pasilidad Ang programang ito ay nag-aalok ng pagkilala ng full-time scholarship para sa mga mag-aaral. Kapag nakapagtapos at nagtrabaho sa mga pasilidad ng kagalingan sa loob ng isang itinakdang panahon pagkatapos ng pag-aaral, ang lahat ng mga scholarship na natanggap habang nag-aaral ay ibinabayad sa kanilang kabuuang halaga. Ang halaga ng pautang ay nag-iiba mula 800,000 hanggang 1 milyon yen depende sa pasilidad. Ang pagbabayad ay ibinabayad sa kabuuang halaga para sa mga nagtrabaho sa pasilidad ng kagalingan pagkatapos ng kanilang pag-aaral (mga 3-5 taon). ※ Kinakailangan ang negosasyon sa mga pasilidad ng kagalingan.

< Paglalahad ng Paaralan >

Ang Osaka Health and Welfare College ay itinatag noong 1997 at naging isang malawakang akademya na nagbubukas ng mga mang-aaral sa larangan ng nursing, welfare, at childcare. Kami ay may mahusay na reputasyon mula sa industriya para sa aming pag-aaral na nagbibigay-halaga hindi lamang sa mga espesyalisadong kaalaman at teknolohiya na hinahanap ng lipunan, kundi pati na rin sa kakayahang makipag-ugnayan at magkaruon ng magandang kooperasyon, at mayaman na pagkatao.

< Access >

Matatagpuan ang Osaka Health and Welfare College sa loob lamang ng 5 minutong lakad mula sa "Shin-Osaka Station." Ang "Shin-Osaka" ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Osaka, na may biyaheng tren papuntang "Osaka Umeda" sa loob ng 3 minuto, "Namba" sa loob ng 15 minuto, "Tennoji" sa loob ng 22 minuto, at "Kyoto" sa loob ng 23 minuto. Dahil maaaring magulo ang daan mula sa "Shin-Osaka Station" patungo sa paaralan, maari ninyong tingnan ang video na itinampok sa aming website para sa detalyadong impormasyon tungkol sa access.

## Sa mga Mag-aaral na Mag-aaral sa Abroad para sa Taong Pampaaralang 2024

(Pangunahing Impormasyon)

<Mga Kurso na Kasama>

● Care Welfare Course (2 Taon sa Araw) ※ Mangyaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pampasukan para sa iba pang mga kurso.

<Kwalipikasyon sa Pagsusulit> Ang aplikasyon ay maaring maisagawa lamang kung ang lahat ng mga sumusunod na kwalipikasyon ay natutupad:

(1) Nagkaruon ng kalakip na sertipikasyon sa Japanese Language Proficiency Test (N3) o higit pa, o kaya naman ay may inaasahang makakuha ng sertipikasyon. Para sa mga may inaasahang makakuha ng sertipikasyon, kinakailangan nilang makakuha ng sertipikasyon na katumbas ng N2 (N3) bago pumasok.

(2) Kinakailangan na nakapagtapos ng 12 taong edukasyon sa mataas na paaralan sa Hapon.

(3) Kinakailangan na nakalahad na minsan sa Open Campus (Explanation Session) ng aming paaralan at may maayos na pang-unawa sa nilalaman ng edukasyon sa aming paaralan.

<Taktang Oras ng Pagsusulit>

Ang mga petsa ay maaaring i-adjust depende sa kalagayan.

<Periodo ng Aplikasyon> Ang lahat ng aplikasyon ay dapat mapasok bago ang ikalawang araw bago ang bawat taktang oras ng pagsusulit. Mangyaring isumite ang mga sumusunod na dokumento:

- Sinumpaang Patotoo ng Pag-aaplay sa Pag-aaral
- Talaan ng Pag-aaplay, Talaan ng Pagsusulit
- Entry Sheet para sa AO Entrance Exam
- Sertipikasyon ng Pagtatapos sa Mataas na Paaralan o Unibersidad sa Hapon o Kolehiyo sa Kolehiyo
- Sertipikasyon na Nakakatapos ng Kolehiyo sa Japanese School, Sertipikasyon ng mga Marka
- Sertipikasyon ng Pagsusulit sa Japanese Language Proficiency Test

<Bayad sa Pagsusulit> 20,000 yen

<Laman ng Pagsusulit (Mga Aspeto)> Pagsusuri ng Dokumento, Sanaysay, Pagsasanay sa Klase, Personal na Usapan (Humigit-kumulang 15 minuto)

<Lugar ng Pagsusulit> Osaka Health and Welfare College ※ Karaniwang hindi maaring mag-aplay sa ibang bansa maliban sa Japan.

<Paglalabas ng Resulta> Ang resulta ay ipapadala sa takdang tahanan sa loob ng isang linggo matapos ang pagsusulit. ※ Hindi kami makakasagot sa mga tanong sa pamamagitan ng telepono, email, atbp.

Kung meron kang anumang mga katanungan o hindi malinaw, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

[Kontak na Impormasyon]

Osaka Health and Welfare College

Tanggapan ng Pampasukan, Contact: Nakamura at Takada

TEL: 0120-128-294

E-MAIL: mail@ochw.ac.jp